



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักอนามัย (กองสุขภาพโภชนาการ โทร.๐ ๒๐๓๕ ๑๘๖๑ - ๒ ต่อ ๓ โทรสาร ต่อ ๕)

ที่ กท ๐๗๑๔/ ๑๐๑๖

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง...แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักอนามัย ได้รับการหารือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากบางช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ทบพทวนความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่ทำการค้า หรือไม่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำการค้าให้แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การทำการค้าในที่สาธารณะ สำนักอนามัย จึงมีหนังสือหารือไปยังสำนักเทศกิจ ซึ่งสำนักเทศกิจได้มีหนังสือ ที่ กท ๑๔๐๓/๗๒๒๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตอบข้อหารือความว่า ขั้นตอนในการพิจารณาทบพทวนความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่ทำการค้าหรือ พิจารณาคัดเลือกผู้ทำการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ การออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุขเป็นการบังคับการตามกฎหมายคนละฉบับโดยส่วนราชการต่างกัน เพียงแต่กระบวนการตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีเงื่อนไขการพิจารณาออกหรือต่อใบอนุญาตว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำ การค้าในพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น ตราบที่ยังไม่ได้มีการยกเลิกหรือเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ทำการค้าในพื้นที่สาธารณะตาม กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ยังคงถือว่าผู้ขอออกใบอนุญาตหรือ ต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขรายนั้นยังคง มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาให้ออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตได้ และหากต่อมาภายหลังจาก ได้รับอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการ สาธารณสุขแล้วและยังไม่ครบกำหนดหนึ่งปี ได้มีการยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ทำการค้า ในพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดำรงอยู่ของ ใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ได้ออกไปแล้ว ย่อมสิ้นสุดไปโดยปริยายโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่เหลืออยู่นั้นแต่อย่างใด

ในการนี้ สำนักอนามัยจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

๑. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (รายใหม่) และการต่ออายุ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องเป็นผู้ค้าตามบัญชีผู้ค้าของสำนักงานเขตที่ผ่านการพิสูจน์ สิทธิของผู้ค้า โดยได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ และต้องจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะอยู่จริงในพื้นที่ที่ยื่นคำขอ

๒. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีอายุ หนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต เมื่อใกล้ครบกำหนดหนึ่งปี และผู้ค้ายังคงเป็นผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ที่ได้รับ การพิจารณาให้เป็นพื้นที่ทำการค้า ก็สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตได้ หากในระหว่างถือใบอนุญาตดังกล่าวผู้ค้า

ไม่ได้รับ...

ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าหรือพื้นที่นั้นถูกพิจารณายกเลิกพื้นที่ทำการค้าตามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้า บนถนนหรือสถานสาธารณะ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นอันสิ้นสุดไปโดยปริยาย ทั้งนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตไว้ด้วย

๓. กรณีเป็นผู้ค้าในบริเวณจุดผ่อนผันตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดจุดผ่อนผัน ให้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งยังไม่มีมีการประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าและหรือ อยู่ระหว่างรอประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดให้ที่สาธารณะเป็นพื้นที่ทำการค้า เมื่อการประกาศ เป็นจุดผ่อนผันไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสิ้นสุดไว้ หรือยังไม่มีมีการยกเลิกจุดผ่อนผันให้ทำการค้าหาบเร่ - แผงลอย ก็ต้องถือว่าบริเวณที่ได้ประกาศยังคงเป็นจุดผ่อนผันต่อไป และหากผู้ค้ายังคงสามารถทำการค้าในบริเวณที่ ประกาศเป็นจุดผ่อนผันได้ ไม่มีเหตุที่จะปฏิเสธการต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตไว้ด้วย

๔. ให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต พิจารณากำหนดเงื่อนไขเฉพาะท้าย ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่ทำการค้าและจุดผ่อนผัน ดังนี้ “กรณีที่พื้นที่ทำการค้า/ จุดผ่อนผันสิ้นสุดลงเนื่องจากเงื่อนไขสิ้นสุด หรือมีเหตุต้องยกเลิกประกาศกำหนดพื้นที่ทำการค้า/จุดผ่อนผัน หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้พื้นที่ทำการค้า/จุดผ่อนผันต้องสิ้นสุด หรือผู้ได้รับอนุญาตไม่ได้รับคัดเลือกให้ทำการค้า ต่อในพื้นที่ทำการค้า ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย โดยผู้ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย จากกรุงเทพมหานคร”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

๕๘.

(นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง